

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)**

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. ประเด็นสำคัญในกิจกรรมคณะกรรมการนโยบายพบสำนัก/ศูนย์/ศูนย์ภูมิภาค	คณะกรรมการนโยบายได้สรุปประเด็นการพบพนักงาน ส.ส.ท. ปี ๒๕๖๗ จากกิจกรรมพบสำนัก/ศูนย์/ศูนย์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมอบผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นำประเด็นไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานต่อไป
๒. ผู้บริหาร NHK เข้าเยี่ยมหารือกับผู้บริหาร ส.ส.ท.	ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รายงานสรุปประเด็นที่ผู้บริหาร NHK เข้าเยี่ยมหารือกับผู้บริหาร ส.ส.ท. โดยได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนก่อนพาน้ำชา ส.ส.ท. สำหรับสาระสำคัญของการแลกเปลี่ยนมีด้วยกันหลายประเด็น อาทิ กลุ่มรายการสารคดีที่มีความร่วมมือกันอยู่แล้วระหว่าง NHK กับ ส.ส.ท., การลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี, การสร้างความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือในฐานะสื่อสาธารณะ ฯลฯ
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๗ (มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗)	ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้นำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายจะพิจารณารายงานดังกล่าวต่อไป
๔. ร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.	<p>ตามที่ ส.ส.ท. มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบภายใน ส.ส.ท. โดยมีอำนาจหน้าที่หลักในการปรับปรุงแก้ไขและจัดทำร่างระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล และระเบียบด้านการเงิน การบัญชีและการงบประมาณ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพนั้น คณะกรรมการได้จัดทำร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอหลักการและเหตุผลของการปรับปรุง การกำหนดรูปแบบ ลำดับชั้นและการอาศัยอำนาจของกฎหมายในการออกระเบียบ เพื่อให้การออกกฎหมายเป็นระบบระเบียบเดียวกัน แหล่งข้อมูลที่ได้ศึกษา ขอบเขตของร่างระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติมภาพรวมของการร่างระเบียบ เจตนารมณ์และการกำหนดขอบเขตอำนาจของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และตารางเปรียบเทียบของร่างระเบียบใหม่กับระเบียบเดิมปี ๒๕๖๑</p> <p>ภายหลังจากกรรมการนโยบายแต่ละคนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในภาพรวมและประเด็นหรือข้อระเบียบที่สงสัยแล้ว คณะกรรมการนโยบายรับร่างระเบียบไว้พิจารณา โดยเห็นว่ามียุทธศาสตร์บางประเด็นที่ต้องพิจารณาโดยละเอียด เช่น ในเรื่องการเงิน/การร่วมทุน/รายได้ เรื่องธรรมาภิบาล เรื่องหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ หรือ Check and Balance และที่ประชุมมีข้อสรุป ดังนี้</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.... โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่หลัก ดังนี้</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>๑) องค์ประกอบ มีนายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการนโยบายในฐานะตัวแทนคณะกรรมการนโยบายเป็นประธานคณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง ๔ คน เป็นคณะทำงาน ตัวแทนคณะกรรมการบริหารเป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. ๓ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>๒) อำนวยการที่หลักในการศึกษา กลั่นกรอง ทบทวน ให้คำแนะนำต่อร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.... เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย รวมถึงเชิญบุคคลทั้งภายใน และภายนอก ส.ส.ท. มาให้ข้อมูล และความเห็น</p> <p>ทั้งนี้ ให้คณะทำงานดังกล่าวดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. คณะกรรมการนโยบายมีประเด็นที่จะมอบหมายให้คณะทำงานตามข้อ ๑ ดำเนินงานตามทิศทางดังนี้</p> <p>๑) ระเบียบใหม่ต้องมีความคล่องตัวกว่าระเบียบเดิมมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ภายใต้กรอบที่จำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๒) เน้นการพิจารณาเรื่องรายได้ และการร่วมทุน ให้มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น โดยระเบียบควรเปิดทางเลือกให้เห็นภาพการดำเนินงานในอนาคตให้ชัดเจน</p> <p>๓) เน้นการพิจารณาประเด็นการกระจายอำนาจให้มากขึ้นใน ๒ ด้าน คือ</p> <p>๑) กระจายอำนาจการทำงานในส่วนกลาง โดยพิจารณาว่าควรต้องมีทิศทางกระจายผู้รับผิดชอบระหว่างผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และกรรมการบริหาร และ ๒) กระจายอำนาจศูนย์ภูมิภาค ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีถ้อยคำที่เกี่ยวข้องในระเบียบนี้</p> <p>๔) พิจารณาให้มีข้อความเกี่ยวกับ CFO หรือ Chief Financial Officer (ผู้ที่ควบคุมและกำกับดูแลงานด้านการเงินทั้งหมดขององค์กร) ด้วยหรือไม่</p> <p>๓. ให้กรรมการนโยบายแต่ละคนนำเสนอความเห็นที่ได้อภิปรายเป็นเอกสาร โดยให้มีรายละเอียดประเด็นหรือข้อที่ต้องการให้ปรับแก้ไข รวมถึงเหตุผล เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะทำงานนำไปศึกษา และเชิญให้ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) และส่งให้ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานรวบรวมจัดทำสรุปคำอภิปรายดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานต่อไป</p> <p>๔. คณะกรรมการนโยบายจะนำความเห็นของคณะทำงานมาประกอบการพิจารณาร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.... ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อสรุปของที่ประชุม</p>
๕. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	รับทราบ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๖. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ ปรับแก้ไข และรับรองสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเสนอ
๗. รับรองสรุปประเด็นการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล ด้านการตรวจสอบ และด้านการบริหารความเสี่ยง ตามเสนอ โดยให้จัดทำเป็นรายงานการประชุมแบบทางการ และเสนอรับรองต่อที่ประชุมร่วม	รับรองสรุปประเด็นการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล ด้านการตรวจสอบ และด้านการบริหารความเสี่ยง ตามเสนอ โดยให้จัดทำเป็นรายงานการประชุมแบบทางการ และเสนอรับรองต่อที่ประชุมร่วม

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล ด้านการตรวจสอบ และด้านการบริหารความเสี่ยง	ระหว่างคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล ด้านการตรวจสอบ และด้านการบริหารความเสี่ยง ในครั้งต่อไป

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย